



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๐๙

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๖๘ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง)

ที่ ตผ ๐๐๕๙ ลป/๐๙๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้จัดส่งรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง) ได้แจ้งติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะบางข้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้อำเภอแจ้งกำชับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง) ดังนี้

ข้อสังเกตที่ ๑ การขอใช้ประโยชน์ในสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะที่ ๑ กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินราชพัสดุ กำกับดูแลและกำชับให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินราชพัสดุอย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะที่ ๒ กรณีการขอใช้ที่ดินของวัด กำกับดูแลและกำชับให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ข้อ ๒ อย่างเคร่งครัด

/ข้อเสนอแนะที่ ๓...

ข้อเสนอนี้ที่ ๓ กรณีที่ดินที่เอกชนอุทิศให้กับทางราชการให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งดำเนินการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง จังหวัดจะดำเนินการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านตามข้อเสนอนี้ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง) ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ซึ่งจังหวัดจะได้แจ้งรายละเอียดโครงการและกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อนุศาสนนันท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

ผู้ประสานงาน นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ



จังหวัดเชียงใหม่
 เลขที่ A64
 วันที่ 14 มี.ค. 2564
 เวลา

ที่ ตผ ๐๐๕๙ ลป/ ๐๖๖

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง)
 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

9๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลมน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

เรื่องร้องเรียน
 เรื่อง ร้องทวงเงินจังหวัดแพร่
 279
 วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔
 เวลา

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง) ที่ ตผ ๐๐๕๙ ลป/๐๑๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
 ๒. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง) ที่ ตผ ๐๐๕๙ ลป/๒๗๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ กรณีไม่มีการดำเนินการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง) ได้แจ้งให้จังหวัดแพร่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยให้ท่านเร่งดำเนินการและแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง) ทราบภายใน ๖๐ วัน และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้แจ้งเตือนให้ท่านเร่งรัดดำเนินการครบวงให้แล้วเสร็จตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๖๐ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่จังหวัดแพร่ ได้รับหนังสือที่อ้างถึง ๒ แล้ว แต่จังหวัดแพร่ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอแจ้งเตือนให้ท่านเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือฉบับนี้ และแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง) ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิณพัตมน์ ณัฐพลิชษฐ์)
 ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.๙) ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กลุ่มตรวจสอบการดำเนินงาน กลุ่ม ๑
 โทร. ๐ ๕๕๒๘ ๔๖๑๖ - ๑๘ ต่อ ๒๐๔
 โทรสาร ๐ ๕๕๒๘ ๔๖๒๔
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: Lpa_CC@oag.go.th

สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

โครงการแก้ไขปัญหาลูกหลานขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

กรณีไม่มีการดำเนินการ

ลำดับที่	ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	การพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ข้อตรวจพบที่ ๓ การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	<p>๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑๒ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกรมอนามัย และหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านจัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและแผนการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน</p>	<p>กรณีข้อตรวจพบที่ ๓ ข้อเสนอแนะที่ ๑๒ ผู้ว่าราชการกาจังหวัดแพร่ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกรมอนามัยและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านจัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและแผนการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน</p>	<p>จังหวัดแพร่ ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p>
ข้อสังเกตที่ ๑ การขอใช้ประโยชน์ในสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<p>๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑ กรณีที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ดินราชพัสดุกำกับดูแลและกำกับให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ดินราชพัสดุอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กรณีข้อสังเกตที่ ๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑ ผู้ว่าราชการกาจังหวัดแพร่ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p>	<p>จังหวัดแพร่ ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p>
๒	<p>ข้อเสนอแนะที่ ๒ กรณีการขอใช้ที่ดินของวัด กำกับดูแลและกำกับให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ข้อ ๒ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>กรณีข้อสังเกตที่ ๑ ข้อเสนอแนะที่ ๒ ผู้ว่าราชการกาจังหวัดแพร่ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p>	<p>จังหวัดแพร่ ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p>

ลำดับที่	ชื่อตรวจพบและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	การพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
๓	<ul style="list-style-type: none"> ข้อเสนอแนะที่ ๓ กรณีที่ดินที่เอกชนอุทิศให้กับทางราชการ ให้สำนักงานที่ ๓ กรมที่ดินออกใบอนุญาตให้กับทางราชการ ให้สำนักงานที่ ๓ กรมที่ดินออกใบอนุญาตให้กับทางราชการ ดำเนินการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 	กรณีข้อสังเกตที่ ๑ ข้อเสนอแนะที่ ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	จังหวัดแพร่ ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน